

Số: 77 /TB-ĐHV

Nghệ An, ngày 16 tháng 5 năm 2022

## THÔNG BÁO

### Kết luận của GS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh tại buổi làm việc với Phòng Đào tạo Sau đại học

Ngày 11 tháng 5 năm 2022, Nhà trường có buổi làm việc với Phòng Đào tạo Sau đại học. Tham dự buổi làm việc có Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị: Hành chính Tổng hợp, Kế hoạch - Tài chính, Đảm bảo chất lượng, Đào tạo, Thanh tra - Pháp chế, Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến; Cán bộ, viên chức Phòng Đào tạo Sau đại học. GS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh chủ trì buổi làm việc.

Sau khi nghe báo cáo của Phòng Đào tạo Sau đại học; ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự buổi làm việc, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng đã kết luận:

Trong thời gian qua, Phòng Đào tạo Sau đại học đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao: công tác tuyển sinh, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra; Phòng đã tham mưu cho Lãnh đạo Nhà trường nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; công tác rà soát, chỉnh sửa, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đã được triển khai; triển khai tốt công tác phối hợp với các đơn vị để thực hiện các hoạt động tuyển sinh, đào tạo, góp phần quan trọng nâng cao uy tín của Trường Đại học Vinh về công tác đào tạo sau đại học. Tuy nhiên, để phù hợp với các quy định mới, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng các chuẩn đảm bảo chất lượng, công tác đào tạo sau đại học cần được nâng cao hơn nữa về chất lượng và tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch sau:

#### **1. Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ**

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 06/KH-ĐHV ngày 21/01/2022; Thông báo số 21/TB-ĐHV ngày 18/02/2022; Thông báo số 33/TB-ĐHV ngày 8/3/2022 và Thông báo số 46/TB-ĐHV ngày 21/3/2022 để rà soát, chỉnh sửa, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ; xây dựng kế hoạch rà soát, chỉnh sửa, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ. Trong quá trình thực hiện cần bám sát các chủ trương đã thống nhất: chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo thạc sĩ phải liên thông với các chương trình đào tạo đại học để tạo điều kiện thuận lợi cho người học và công tác tuyển sinh; cần có giải pháp cụ thể, hiệu quả để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của người học theo định hướng tăng cường các học phần được dạy học theo dự án; xây dựng các quy trình quản lý đào tạo theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; công tác đánh giá học phần phải căn cứ chuẩn đầu ra môn học và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đã được công bố.

#### **2. Công tác đảm bảo chất lượng**

Trung tâm Đảm bảo chất lượng chủ trì phối hợp với Phòng Đào tạo và Phòng Đào tạo Sau đại học xây dựng hướng dẫn đánh giá chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, ban hành trước ngày 30/6/2022; phối hợp với Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến cụ thể hóa để xây dựng phần mềm đánh giá các học phần, hoàn



thành trước 30/7/2022. Trung tâm Đảm bảo chất lượng chủ trì xây dựng kế hoạch tập huấn cho giảng viên và các chuyên viên có liên quan về đánh giá theo chuẩn đầu ra.

Đẩy mạnh hoạt động kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, trong đó chọn một số ngành kiểm định theo chuẩn quốc tế. Phòng Đào tạo Sau đại học làm việc với các chuyên ngành để xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể, trình Hiệu trưởng phê duyệt trước ngày 20/5/2022.

### **3. Công tác quản lý đào tạo**

Triển khai thực hiện nghiêm các quy định về công tác đào tạo, đặc biệt là hoạt động tổ chức dạy học, các giải pháp để nâng cao chất lượng luận văn, luận án theo tinh thần Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao, Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ.

Tăng cường triển khai dạy học các học phần theo hình thức dự án và các học phần được phép dạy học theo hình thức trực tuyến; tiếp tục nâng cao chất lượng của Hệ thống hỗ trợ học tập LMS, bài giảng E-learning; đưa cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác đào tạo tiến sĩ vào Hệ thống hỗ trợ học tập LMS và Hệ thống thông tin tổng thể để triển khai thực hiện cho các khóa đào tạo tiến sĩ từ khóa 30.

Lựa chọn một số quy trình quản lý đào tạo cơ bản để xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, trình kế hoạch để Ban Giám hiệu duyệt trước ngày 20/5/2022, triển khai xây dựng hoàn thành trước ngày 30/7/2022 và triển khai thực hiện theo hình thức trực tuyến trước ngày 30/9/2022.

Phòng Công tác chính trị - học sinh, sinh viên khẩn trương hoàn thành việc cấp thẻ cho học viên theo hướng tích hợp QR code.

### **4. Công tác tuyển sinh**

Tăng cường các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh và hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển sinh. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính rà soát, đề xuất các định mức tài chính liên quan tuyển sinh và các hoạt động trong đào tạo sau đại học phù hợp với các quy định và điều kiện thực tiễn của Nhà trường.

### **5. Công tác tổ chức cán bộ và điều hành hoạt động của Phòng Đào tạo Sau đại học**

- Hoàn thành việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, xây dựng Đề án vị trí việc làm của Phòng Đào tạo Sau đại học. Trên cơ sở đó, phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ đề xuất để Nhà trường bố trí nhân lực, viên chức quản lý phù hợp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ cho các mảng công tác lớn của Phòng.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và Đề án vị trí việc làm, lãnh đạo Phòng phân công nhiệm vụ cụ thể, tăng tính chủ động và chịu trách nhiệm trong công việc của từng viên chức; xây dựng các chỉ số đánh giá chất lượng và tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả công tác; kịp thời làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cần thống nhất xây dựng các nhiệm vụ có tính chiến lược trong các hoạt động chuyên môn của Phòng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới.

- Tiếp tục xây dựng các quy trình quản lý chất lượng trong các hoạt động của Phòng Đào tạo Sau đại học hướng tới đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm nhân lực.

6. Giao các đơn vị liên quan như: Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Đào tạo, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến cử chuyên viên phụ trách phối hợp tốt với Phòng Đào tạo Sau đại học để triển khai các hoạt động.

Trên đây là kết luận của GS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng tại buổi làm việc với Phòng Đào tạo Sau đại học, Nhà trường yêu cầu Phòng Đào tạo Sau đại học và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Các đơn vị trong Trường (đề t/h);
- Ban Giám hiệu (đề b/c);
- Lưu: HCTH.

**TL. HIỆU TRƯỞNG  
TRƯỜNG PHÒNG HCTH**



**ThS. Nguyễn Hồng Soa**